

Top 05 Điều Cần Nhớ Tốt Nhất Từ Gu sofa cần phải Biết

Gusofa bán những sản phẩm gì cụ thể như thế nào? Cập nhật nhanh nhất danh sách thông tin có thể tham khảo được tại đây

THỦ ĐỨC, QUẬN 2, VIỆT NAM, September 5, 2023 /EINPresswire.com/ -- 1. Tổng Quan Về [Gusofa](#)

Gusofa là đơn vị chuyên sản xuất – kinh doanh các sản phẩm sofa dành cho biệt thự, căn hộ cao cấp. Nhiều năm hoạt động trong nghề cùng sự am hiểu sâu sắc với dòng sofa và xu hướng của thị trường, Gusofa luôn hướng đến những chiếc ghế với thiết kế độc đáo, chất lượng, tăng giá trị cho không gian sống và đem đến những trải nghiệm hài lòng nhất cho người dùng.

Hiện tại, Gusofa đang có thế mạnh về ghế sofa da bò. Ngoài ra, đơn vị cũng phát triển các dòng nội thất khác như sofa vải, ghế đơn, bàn trà và giường, giúp khách hàng có những lựa chọn hài hòa cho căn nhà.

“Nhà có Gu, sống thật Chất” – Gusofa với sự tận tâm, tỉ mỉ của đội ngũ thiết kế và các nghệ nhân lành nghề hứa hẹn sẽ đem đến những sản phẩm sofa không chỉ để tiếp khách mà còn là nơi thư giãn, tận hưởng cuộc sống và thể hiện gu sống của chủ nhà.

Thông tin liên hệ:

+ Showroom: 82-84 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, Q.2, TP. Thủ Đức, TP.HCM

+ Hotline: 0938 885 229 – 089 885 2000

+ Website: [gusofa.vn](#)

2. Sofa dòng sản phẩm nổi bật tại Gu

Sofa đang là dòng sản phẩm chủ đạo của Gusofa. Tại đây, quý vị sẽ có nhiều lựa chọn như sofa đơn, sofa băng, sofa góc với đa dạng chất liệu, phong phú về kích thước, kiểu dáng, tính năng,...

Ưu điểm của sản phẩm:

+ Có nhiều chất liệu cho khách hàng lựa chọn như: Full 100% da bò thuộc Brazil, da Microfiber cao cấp, vải nhập khẩu Châu u dòng Luxury, vải nhập khẩu Châu u dòng Basic. Mỗi chất liệu sẽ có mức giá khác nhau.

+ Thiết kế đa dạng, linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.

+ Chú trọng về form ghế, độ ngã, độ êm, đảm bảo đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người

dùng.

- + Bộ khung bền chắc với chất liệu hợp kim, gỗ thông cao cấp.
- + Chính sách hậu mãi hấp dẫn, rõ ràng (bảo hành dài hạn, bảo dưỡng miễn phí).

3. Ghế đơn bán nhiều nhất

Ghế đơn của Gusofa cũng gây nhiều ấn tượng với người dùng bởi form dáng vừa vặn, cách kết hợp vật liệu và màu sắc tinh tế, đem lại những phút giây thoải mái khi sử dụng. Đặc biệt, thiết kế ghế đơn tại Gusofa cực kỳ độc đáo với những chất liệu cao cấp, không những thể hiện cá tính riêng và còn tăng sự đẳng cấp cho không gian sống.

4. Giường Nền Tham khảo

Chắc chắn giường là sản phẩm không thể thiếu tại Gusofa rồi nhé. Vì là một đợt vị cung cấp các sản phẩm nội thất thì Gusofa luôn muốn cung cấp đến quý khách hàng đầy đủ nhất.

Giường của Gusofa không quá đa dạng về thiết kế nhưng lại được chú trọng về chất liệu:

- + Khung giường thường được làm bằng inox hoặc gỗ sồi cao cấp, đã qua tẩm sấy an toàn, đảm bảo độ bền chắc.
- + Dát giường thường làm bằng nan sắt phủ gỗ, tăng tính thẩm mỹ và độ vững chãi theo thời gian.
- + Mút bọc đầu giường có độ cao, độ ngã, độ êm vừa đủ, đem lại cảm giác vừa vặn, dễ chịu khi ngồi tựa ngay nằm.
- + Chất liệu bọc thường dùng là vải nỉ hoặc da Microfiber nhập khẩu cao cấp.

5. Bàn trà đánh giá tốt

Bàn trà của Gusofa có khá nhiều mẫu mã độc đáo, lạ mắt, được thiết kế tinh tế nhằm kết hợp với sofa để tôn lên sự sang trọng, cá tính riêng cho phòng khách.

Gusofa sử dụng khá nhiều chất liệu cho các mẫu bàn trà. Tại đây quý khách có thể chọn bàn mặt đá, bàn khuôn đúc Solid Surface gia cường sợi thủy tinh, bàn mặt ceramic, bàn Inox 304 mạ đồng giả cổ, bàn mặt kính cường lực,... tùy vào nhu cầu, sở thích, phong cách nhà. còn có [kê tủ tivi](#)

Xem thêm một số chủ đề khác: [Bác sĩ Đông Y](#)

Gusofa

Công ty Gusofa

+84 898 852 000

gunoithat@gmail.com

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/653842885>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2023 Newsmatics Inc. All Right Reserved.